

There are no translations available.

San hô là gì? San hô là loài sinh vật biển, tồn tại dưới dạng các thực thể polyp nhỏ, sống thành các quần thể. Các cá thể san hô tiết ra cacbonat canxi để tạo bộ xương cứng, xây nên các rạn san hô.

Vai trò của rạn san hô? Rạn san hô đóng vai trò như ngôi nhà trú ẩn, trú ẩn những kẻ săn mồi, và cũng là nơi sinh sản và kiếm ăn của vô số các loài thủy hải sản. Ngoài việc tạo ra không gian trú ẩn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu của đại dương, các rạn san hô còn giúp cho việc bảo vệ bờ biển, bảo tồn hệ sinh thái biển.

Trước khi có Khu Bảo tồn biển, du lịch chủ yếu phát triển, sinh kế chính của người dân là khai thác thủy hải sản ven bờ. Vì thế rạn san hô tại Cù Lao Chàm lúc đó bị tác động rất nhiều như việc giẫm đạp lên san hô, khai thác trong vùng rạn biển nghiêm cấm hình thức cùng với tác động của thiên tai khiến san hô càng ngày suy giảm cả về diện tích và về độ phủ của nó. Thậm chí, người dân còn lấy san hô đem về nhà để trang trí, xây nhà và khai thác hàng loạt để làm vật xây dựng.

Tuy nhiên từ khi BQL Khu Bảo tồn biển được thành lập (2006) đã thay đổi hoàn toàn bộ nhận thức của người dân Cù Lao Chàm về bảo vệ môi trường, tính đa dạng sinh học, đặc biệt là gìn giữ các rạn san hô vô cùng quý giá của đảo. Thông qua quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, hoạt động phục hồi, bảo vệ rạn san hô được đẩy mạnh song song với việc truy cập thông tin nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng của hệ sinh thái rạn san hô. Bên cạnh đó các hoạt động cộng đồng sinh kế cũng đã góp phần không nhỏ trong việc cộng đồng người dân và ngư dân vận động sự ủng hộ của chính quyền địa phương để thực hiện dự án phục hồi và bảo vệ rạn san hô.

Đã có được Cù Lao Chàm với vẻ đẹp rạn san hô cao như vậy là kết quả của quá trình nỗ lực của các nhà quản lý, nghiên cứu và cộng đồng người dân. Sau 15 năm nhìn lại (2006-2021), những thành quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn rạn san hô đã tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách thập phương, góp phần đáng kể trong nâng cao đời sống kinh tế của người dân, tạo cho họ niềm tin, sự hào hứng và đồng lòng để cùng nhau xây dựng và bảo vệ rạn san hô.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhu cầu người dân tiếp tục mang những khối san hô chết về nhà để trang trí đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín cũng như những thành quả đạt được của chính quyền, người dân và cộng đồng bảo tồn trong vùng. Tuy nhiên là những khối san hô chết và sau khi được tuyên truyền người dân cũng đã trở về với trí tuệ, những người dân cũng là một hành động không

nên. Bạn biết vì sao không? San hô chết cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sinh thái vùng biển, biển, là nơi cư trú của các loài và đem lại lợi ích cho ngành du lịch san hô môi trường sinh sôi.

Vậy nên chúng ta - những con người đã nhìn thấy có Cù Lao Chàm đẹp như ngày hôm nay thì chúng ta cần phải tích cực phát huy và nghiêm túc chấp hành những quy định nào lâu nay chúng ta vẫn thường thấy. Ý thức vẫn là yếu tố chính để góp phần vào việc bảo vệ, gìn giữ sinh thái biển để biết là rạn san hô, các san hô đã bị chết.

**Một số hình ảnh ghi nhận được:**



Hình 1. Khối san hô chết được người dân mang về (1)



Hình 2. Khối san hô chết được người dân mang về (2)



Hình 3. Mang trả về vị trí cũ



Hình 4. Vị trí san hô được trả về  
(Bãi Ông)

Nguồn ảnh: Thúy Trang

Mã số dự án: 01/2019/Đ-NTN-Đ. Mã số hồ sơ: 01/2019/Đ-NTN-Đ. Địa điểm: Bãi Ông, Cù Lao Chàm, Huyện Bình Định, Tỉnh Bình Định. Ngày: 10/05/2021. Hình ảnh: Thúy Trang. Nguồn ảnh: Thúy Trang. Mã số dự án: 01/2019/Đ-NTN-Đ. Mã số hồ sơ: 01/2019/Đ-NTN-Đ. Địa điểm: Bãi Ông, Cù Lao Chàm, Huyện Bình Định, Tỉnh Bình Định. Ngày: 10/05/2021. Hình ảnh: Thúy Trang. Nguồn ảnh: Thúy Trang.